



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๐๗๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้จัดทำ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้การเงินรับสอดคล้องกับภารกิจ เห็นควรให้ประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ปรับครั้งที่

๒. เห็นควรให้นำดอกเบียเงินฝากธนาคารสะสม ประมาณการเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย วงเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนการพัฒนาเชิงรุก (Go. Eco. U.) และสำหรับการแก้ปัญหาที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย

๓. การประมาณการเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกควรให้มีการติดตามผลการรับจริง เนื่องจากในปีที่ผ่านมารายรับจริงต่ำกว่าประมาณการ ดังนั้น หากระหว่างปีงบประมาณคาดว่าจะมีรายรับจริงไม่เป็นไปตามประมาณการ เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปรับลดงบประมาณเพื่อสอดคล้องกับรายรับจริง ทั้งนี้ รายรับดังกล่าวมีผลกระทบกับการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

๔. ควรพิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น การจัดฝึกอบรมโดยนำองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น การเพิ่มรายได้จากฟาร์ม เป็นต้น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน ยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ